

LỚP 4A1- CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN TRƯỜNG



Sau thời gian nghỉ học kéo dài do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sáng nay, ngày 6 tháng 4 năm 2022, Lớp 4A1- Trường Tiểu học Giang Biên hân hoan chào đón học sinh trở lại học. Các em không tránh khỏi sự ngỡ ngàng, vui mừng, khi gặp lại thầy cô và bạn bè. Để đón học sinh trở lại trường học an toàn nhà trường, GVCN lớp 4A1 tổ chức tuyên truyền cho học sinh mang khẩu trang đúng theo quy định, đo thân nhiệt, dùng nước sát khuẩn trước và sau khi ở lớp.

Sau 29 tuần học online do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên học trò học trực tuyến tại nhà. Chính vì học trực tuyến trong mùa dịch cường độ học tập không áp lực như học trực tiếp nên học trò sẽ không tránh khỏi sự mệt mỏi, khó tập trung... Vì vậy bản thân giáo viên chính là người trực tiếp giảm bớt sự mệt mỏi đó bằng việc giảng dạy nghiêm túc. Các thầy cô nghiêm túc sẽ tác động đến suy nghĩ học sinh rằng việc nghỉ đã kết thúc và chúng ta phải tiếp tục học tập. Cùng với đó, trong mỗi bài giảng, giáo viên cũng ôn lại những kiến thức mà học sinh đã được học trước đó để các em bắt nhịp, theo kịp nội dung bài học mới.

Giáo viên chủ nhiệm sẽ quan tâm đến công tác ổn định nền nếp, chuyên cần và cũng phải sinh hoạt với học sinh để có thái độ học tập phù hợp, có biện pháp để các em xóc lại tinh thần, bắt nhịp với guồng quay học tập. Học sinh cũng rất phấn khởi khi được quay trở lại trường học trực tiếp, em nào cũng ríu rít được gặp bạn, gặp cô. Buổi học đầu tiên khi trở lại trường lớp, tập thể 4A1 được thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Kỳ thăm lớp. Thầy giáo gửi đến cô và trò những lời động viên và lời chúc cho một chuyến đi cập bến thành công. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh cũng dành thời gian một tiết học để trò chuyện chia sẻ cùng các con học sinh, tạo không khí vui vẻ và ấn tượng sau những

tháng ngày dừng đến trường. Tuy vậy, cả giáo viên và học sinh trong lớp đều thực hiện nghiêm túc và tuân thủ phòng tránh dịch covid với nguyên tắc 5K.

Sau đây là một hình ảnh của buổi đầu các em trở lại học



Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Kỳ thăm tập thể lớp 4A1



Học sinh đo thân nhiệt trước khi vào lớp





Cô trò gặp nhau và chụp ảnh kỉ niệm



Buổi học đầu tiên của các bạn 4A1

Người thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Hạnh